

ด่วนที่สุด



ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๕๖๓

สำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบอุทกภัย
กรณีการขอซื้อคืนทรัพย์สินหลุดจำนำ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๔๙๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

๒. หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๕๓๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานธนาอนุบาล
เลื่อนการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำที่จะจำหน่ายภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ และเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ออกไป
อีกเป็นเวลา ๖๐ วัน และหากผู้จำหน่ายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยมีความประสงค์จะขอซื้อคืนทรัพย์สินหลุด
จำนำให้ยื่นความประสงค์ต่อสถานธนาอนุบาลที่จำหน่ายทรัพย์สิน และให้สถานธนาอนุบาลตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วส่งคำร้อง
ผ่านจังหวัดมายังสำนักงาน จ.ส.ท. เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ นั้น

สำนักงาน จ.ส.ท. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินกิจการสถานธนาอนุบาลมีความคล่องตัว
และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้จำหน่ายที่มีความประสงค์จะขอซื้อคืนทรัพย์สินหลุดจำนำ จึงขอความร่วมมือ
จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานธนาอนุบาลพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อคืนทรัพย์สินหลุดจำนำ
ที่ได้มีการเลื่อนวันจำหน่ายออกไปอีกเป็นเวลา ๖๐ วัน ตามหนังสือที่อ้างถึง ดังนี้

๑. ผู้จำหน่ายที่มีความประสงค์จะขอซื้อคืนทรัพย์สินหลุดจำนำ ให้ยื่นคำร้องพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลต่อ
สถานธนาอนุบาลก่อนวันประมูลจำหน่าย

๒. ให้สถานธนาอนุบาลตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ผู้จำหน่ายที่ประสงค์จะขอซื้อคืนทรัพย์สินหลุดจำนำเป็น
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยหรือไม่ อย่างไร แล้วเสนอเรื่องขออนุมัติต่อผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๓. เมื่อผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

๓.๑ ในกรณีที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ให้จำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำในราคา
ทุนรับจำนำรวมดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่แท้จริง ในอัตราดอกเบี้ยตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๐๑.๕/ว ๑๕๓๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยไม่ต้องรอถึงวันประมูลจำหน่าย

๓.๒ ในกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ให้จำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ
ในราคา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการรับจำนำ การไถ่ถอนทรัพย์สินจำนำและ
การจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำของสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๗ โดยไม่ต้อง
รอถึงวันประมูลจำหน่าย

๔. ให้สถานธนาอนุบาลจัดส่งสำเนาคำร้องและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สำนักงาน จ.ส.ท. ทราบ

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ขอให้สถานธนาคุณบาลประกาศ โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์การขอซื้อคืนทรัพย์สินหลุดจำนำให้ประชาชนผู้ใช้บริการทราบด้วย และหากไม่มีผู้จำนำติดต่อขอซื้อคืนทรัพย์สินหลุดจำนำที่มีการเลื่อนวันจำหน่ายออกไปอีกเป็นเวลา ๖๐ วันแล้ว ให้สถานธนาคุณบาลจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำดังกล่าว ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานธนาคุณบาล ทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวัลชัย วงศ์นิติกร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานกรรมการ จ.ส.ท.

ฝ่ายตรวจสอบรายงาน

โทร ๐-๒๒๔๔-๘๓๘๑

โทรสาร ๐-๒๒๔๔-๘๓๘๒